
BORGARRÁÐ 16. ágúst 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
manneklu í leikskólum - R18080060

Hversu mörg laus pláss eru á leikskólum Reykjavíkur sem ekki er hægt að nýta vegna 
manneklu? A. Hversu mörg börn geta ekki hafið aðlögun á þeim leikskólum sem var fyrsta 
val hjá foreldrum þegar sótt var um leikskólapláss? B. Hversu mörg börn geta ekki hafið 
aðlögun í leikskóla í sínum hverfum?


